



TỔNG HỘI CỰU SVSQ/TB/QLVNCH BẢN TIN SINH HOẠT CƯ AN TƯ NGUY



THƯ TỔNG HỘI TRƯỞNG Chủ đề: TIỀN ĐẠI HỘI 2022-MINNESOTA

Trần Xuân Thời


Quý Niên Trưởng, quý Chiến hữu, quý Thân hữu. Trước hết, tôi xin thay mặt HĐQT Tổng Hội, kính cảm ơn quý Niên trưởng, quý Chiến hữu, quý Thân hữu luôn lưu tâm đến sinh hoạt tập thể, không quản ngại đường xa cách trở, đã hỗ trợ hoặc đã ghi danh, quyết nước non ngàn dặm ra đi, đáp lời mời của “Cư An Tư Nguy gọi ta về” để kỷ niệm 47 năm di tản chiến thuật của QLVNCH, và 71 năm thành lập hai quân trường Sĩ Quan Nam Định và Thủ Đức (1951–2022).

Nghĩa cử cao cả của quý Niên trưởng, quý Chiến hữu, quý Thân hữu đã nung nấu tình huynh đệ chi binh, tri ân các chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc và nuôi dưỡng ý chí quật cường của con Hồng, cháu Lạc, dù quốc phá, gia vong, song vẫn quyết tâm, muôn người như một, kết chặt thân tình, kết tinh chí hướng để xây dựng CĐVN hải ngoại trở thành hậu phương vững mạnh nhằm hỗ trợ cho đại nghiệp giải phóng quê hương, tái lập tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Trong suốt 47 năm qua, tập thể CSVSQTB–QLVNCH đã nỗ lực san bằng mọi trở ngại, vì “cảnh khổ là nấc thang cho kẻ anh tài, kho tàng cho người khôn khéo”. Tập thể Chiến Sĩ QLVNCH là một tập thể đa hiệu, sẵn sàng đáp ứng mọi thử thách để bảo vệ chính nghĩa quốc gia trong tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm.

Tổ Quốc: Chúng ta quyết tâm bảo toàn dòng giống Lạc Hồng, sự toàn vẹn lãnh thổ trong tinh thần “Nam Quốc Sơn Hà Việt tộc cư”.

Danh Dự: Chúng ta quyết tâm “làm cho khắp nơi vang tiếng người Việt Nam cho đến muôn đời”. Thế giới đã, đang chứng kiến và vinh danh tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của VNCH chống CS xâm lăng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về chiến tranh chính nghĩa (just war):



(1) VNCH là một quốc gia tự do, dân chủ. Chính phủ VNCH do đồng bào bầu cử và tấn phong vào vai trò quản trị quốc gia, với sự trợ lực của toàn dân và hai lực lượng chính trị, quân sự, có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia chống xâm lăng; Page 2 of 3

(2) Chính phủ VNCH là chính phủ hợp pháp trên chính trường quốc tế, có đủ thẩm quyền kêu gọi sự hỗ trợ của các quốc gia tự do viện trợ về kinh tế và quân sự chống lại kẻ thù chung của dân tộc;

(3) Cuộc chiến của VNCH chống CS xâm lăng được hoạch định theo tinh thần nhân đạo của người Việt quốc gia tương xứng với các thiệt hại do địch quân gây nên về tài sản và nhân mạng, không chủ trương xâm lăng Bắc Việt.

(4) Trong lúc giao tranh, QLVNCH luôn luôn bảo vệ sinh mạng, di tản đồng bào khỏi trận địa chiến, ngược lại Cộng quân tàn sát dân chúng một cách vô nhân đạo trong lúc giao tranh cũng như trong thời gian chiếm đóng;

(5) VNCH đối xử nhân đạo với tù binh theo luật quốc tế và xây dựng đời sống mới cho những cán binh trở về với chính nghĩa quốc [gia] qua quốc sách chiêu hồi. Ngược lại, cộng quân chẳng những sát hại dân lành, pháo kích vào trường học, các khu đông dân cư, mà còn cướp bóc tài sản của dân chúng;

(6) Sau cuộc chiến, CS Hà Nội vô nhân đạo, áp dụng chính sách diệt chủng, giam giữ trái phép hàng triệu dân, quân, công, cán chính VNCH khiến cho hàng chục ngàn người tử vong vì chế độ lao tù hà khắc, đói khát, bệnh tật theo chủ trương sát hại sinh linh của CS Hà nội.

Trách nhiệm: Suốt 47 năm qua, tập thể Dân–Quân–Cán–Chính Việt Nam Cộng Hòa di tản ra hải ngoại lánh nạn cộng sản.

(1) Một mặt xây dựng các tổ chức xã hội, cộng đồng tiểu bang, liên bang, quốc gia, quốc tế; kêu gọi chính phủ Hoa kỳ và các quốc gia tự do hỗ trợ các nỗ lực đoàn tụ gia đình, cứu người vượt biển, phóng thích tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị.

(2) Mặt khác, qua thời gian, các lực lượng chính đảng, chính phủ, cũng đã được hình thành đã và đang đóng góp vào đại nghiệp cứu quốc của người Việt quốc gia quốc nội và hải ngoại, quyết tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam khiến cho CS Hà nội thất điên bát đảo trên chính trường quốc tế.

(3) Tập thể chiến sĩ của QLVNCH, công chức, cán bộ các ngành; vừa tham gia vào sinh hoạt của các tổ chức cộng đồng, tôn giáo, xã hội, văn hoá, giáo dục, chính trị, nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm điều hướng sinh hoạt trong tinh thần quốc gia, vinh danh chính nghĩa VNCH, nhằm vô hiệu hoá tác động của NQ 36; vừa giúp tập thể hậu duệ sinh trưởng tại quốc nội, cũng như hải ngoại có cơ hội thẩm nhuần

chính nghĩa quốc gia, sẵn sàng kế tục sự nghiệp của toàn dân hầu đại nghiệp cứu quốc và kiến quốc chóng được viên thành. Page 3 of 3

Một lần nữa, thay mặt HĐQT Tổng Hội, kính cảm ơn quý Niên trưởng, quý Huynh trưởng, quý Chiến hữu, quý Thân hữu và gia đình đã nhiệt tình hỗ trợ hoặc đã ghi danh tham dự Đại Hội Cựu SVSQTB/QLVNCH Năm 2022 tại Minnesota USA.

Kính thư

Trần Xuân Thời
Tổng Hội Trưởng

